

BÁO CÁO

Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Phần thứ nhất

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII
CỦA ĐẢNG VỀ CÔNG TÁC DÂN VẬN**

I- TÌNH HÌNH CHUNG

- Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới, có diện tích tự nhiên là 102.930,67 ha, có 97,229 km đường Biên giới tiếp giáp với huyện Kim Bình - tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Huyện có 17 xã, thị trấn, 170 thôn, bản, tổ dân phố; dân số 84.265 người. Toàn huyện có 09 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó Dân tộc Dao chiếm 36,83%; Dân tộc Mông chiếm 27,29%; Dân tộc Thái chiếm 17,25%; Dân tộc Hà Nhì chiếm 7,62%, Dân tộc Kinh chiếm 6,97%. Đảng bộ huyện 61 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

- Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình Nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định, Nhân dân luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yên tâm, tin tưởng, đồng thuận vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện được tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức. Các hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn; gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, cán bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang được thăm hỏi, động viên kịp thời và chu đáo; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

- Tuy nhiên, hiện nay trong nhân dân tình trạng đơn thư liên quan đến đền bù giải tỏa đất đai, tranh chấp nguồn nước giữa các hộ dân trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra¹. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt thấp. Chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn gặp nhiều khó khăn

¹ Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có các ý kiến, kiến nghị chủ yếu tập trung liên quan đến các việc như: Đề nghị đầu tư xây dựng, chế độ đền bù giải tỏa, chế độ chính sách các thôn bản, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh... Đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND tỉnh, huyện đối thoại, giải đáp tại hội nghị, các ý kiến còn lại được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo Luật định.

chưa đáp ứng được nhu cầu. Phát triển du lịch trên địa bàn chưa tương xứng tiềm năng và lợi thế của huyện. Tình hình thiên tai diễn biến thất thường, đặc biệt là nắng nóng, khô hạn kéo dài, làm ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp của người dân.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức đảng

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác dân vận; xây dựng Chương trình Công tác dân vận hằng năm chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện và tăng cường công tác nắm tình hình dân tộc, tôn giáo trước, trong và sau các dịp Lễ, Tết, sự kiện trọng đại của đất nước, Tỉnh, Huyện: đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IV, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... Hằng năm tổ chức hội nghị quán triệt các văn bản về công tác dân vận². Tổ chức triển khai, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Tiến hành sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Tỉnh, Huyện theo kế hoạch và theo quy định³.

² Tổ chức hội nghị quán triệt Kết luận số 01-KL/TW chuyên đề năm 2022; Quyết định 310-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế dân vận của hệ thống chính trị và một số văn bản khác. Hội nghị triển khai Hướng dẫn 03-HD/BDVTW, ngày 05/01/2023 của Ban Dân vận Trung ương về hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với 732 đại biểu tham dự. Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến từ huyện đến các xã, quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy vào ngày 15/11/2023, trong đó có triển khai, quán triệt Thông tri số 04-TT/HU, ngày 09/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam; Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương. Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Ngày 08/3/2024 tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu của Tỉnh ủy, trong đó có quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030...

³ Ban hành Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ HU về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác Dân vận; Kế hoạch thực hiện Kết luận 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới đến 2025. Công văn số 125-CV/HU, ngày 14/4/2021 “về một số nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2021”; Quyết định số 1180-QC/HU, ngày 17/01/2022 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình số 11-CTr/HU, ngày 17/01/2022 về Công tác dân vận năm 2022; Quyết định số 1175-QĐ/BCĐ, Quyết định số 1176-QĐ/HU, ngày 14/01/2022 về kiện toàn Ban chỉ đạo huyện về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện. Báo cáo làm việc với Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới”; Quy định số 15-QĐ/HU, ngày 20/10/2022 của HU về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Huyện ủy; Kế hoạch số 259-KH/HU, ngày 01/02/2023 của

- Chỉ đạo cấp ủy các cấp trong huyện chú trọng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt nhiệm vụ⁴; Hàng tháng, hàng quý đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đồng thời định hướng nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nghiêm túc thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và đảng viên. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy để giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy định số 11-QiĐ/TW và các quy định của Tỉnh, huyện⁵.

- Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cấp ủy cơ sở thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các ngày Lễ lớn của đất nước, Tỉnh, Huyện, dịp Lễ trọng đại của tôn giáo. Chỉ đạo Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hằng năm, phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, kiện toàn Tổ chuyên viên giúp việc các ban chỉ đạo, tăng cường công tác tham mưu cho Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ cơ quan tham mưu công tác dân vận được thực hiện thường xuyên. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 378-KH/HU, ngày 26/01/2024 về tổ chức Hội thi Dân vận khéo tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trong huyện năm 2024; Quyết định về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 31/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030 và các chương trình, kế hoạch do Trung ương, Tỉnh ban hành; Kế hoạch số 411-KH/HU, ngày 26/4/2024 về thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Kế hoạch số 427-KH/HU, ngày 05/6/2024 về Thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới...

⁴ Thông báo nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các đoàn thể, công tác lãnh đạo; chỉ đạo công tác Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2022 - 2027; chỉ đạo tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài; Hội nghị tổng kết câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi. Chỉ đạo việc sơ, tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác MTTQ, các đoàn thể...

⁵ Tiếp công dân của Bí thư Huyện ủy, Năm 2020: 08 ngày tiếp với 08 lần tiếp, 12 vụ việc; Năm 2021: 12 ngày tiếp với 15 lần tiếp, 15 vụ việc; Năm 2022: 12 ngày tiếp với 44 lần tiếp, 16 vụ việc. Năm 2023, cấp huyện 12 lần, cấp xã 173 lần. Năm 2024: cấp huyện 6 lần, cấp xã 204 lần.

người dân tộc thiểu số giai đoạn và hằng năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và vị trí việc làm. Công tác kiểm tra thực hiện công tác dân vận trên địa bàn huyện luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời⁶.

- Công tác thông tin đối ngoại được tăng cường chỉ đạo, được triển khai đồng bộ, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp lý về biên giới. Duy trì quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc. Tăng cường trao đổi thông tin, xác minh, mời tuần tra song phương. Tạo điều kiện thuận lợi trong hợp tác phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, phòng chống dịch và quản lý đường biên mốc giới, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ⁷.

2. Kết quả cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận

** Trong xây dựng cơ chế phát huy vai trò của Nhân dân; Nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới*

- Hằng năm Huyện ủy ban hành Chương trình công tác dân vận; chỉ đạo các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch thực hiện. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy để giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng, khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy định số 11-QĐi/TW và các quy định của Tỉnh, huyện. Chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Dân vận khéo, nâng cao hiệu quả của các mô hình điển hình dân vận; phát huy dân chủ, nhất là vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các cấp ngành, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

- HĐND các cấp nâng cao chất lượng, chương trình hoạt động, nội dung các kỳ họp, chất vấn và trả lời chất vấn được chú trọng; tăng cường công tác giám sát

⁶ Trong năm 2020 giám sát 02 tập thể, 02 cá nhân trong thực hiện chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Chấp hành TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số”; năm 2021, 2022 đã giám sát 3 tập thể, 04 cá nhân trong thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Ban Dân vận Huyện ủy thực hiện được 3 cuộc giám sát, kiểm tra đối với 9 đơn vị. Từ năm 2020 đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ của huyện tiến hành kiểm tra 04 cuộc đối với 34 đơn vị; Ban chỉ đạo Công tác tôn giáo huyện tiến hành kiểm tra 4 cuộc đối với 25 đơn vị. Ủy ban Nhân dân huyện tiến hành kiểm tra được 08 xã⁶ về thực hiện công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân...

⁷ Trong đó nổi bật là việc phối hợp chặt chẽ với huyện Kim Bình (Trung Quốc) thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, công tác Hội đàm thống nhất giải quyết các sự kiện phát sinh trên biên giới thuộc địa phận huyện Phong Thổ quản lý. Kịp thời triển khai công tác quản lý xuất nhập cảnh, xử lý nghiêm các trường hợp người nhập cảnh trái phép. Thành lập đoàn công tác sang thăm, tọa đàm nhân dịp tổ chức các hoạt động chúc mừng năm mới tại huyện Kim Bình (Trung Quốc); cử thành phần tham gia các hoạt động nhân dịp phía Trung Quốc mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh hành khách tại cửa khẩu Kim Thủy Hà. Hai bên thành lập đoàn đại biểu sang dự lễ hội tế nước dân tộc Thái huyện Kim Bình, lễ hội Then Kin Pang huyện Phong Thổ.

theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri để thông báo kết quả các kỳ họp; đồng thời, lắng nghe ý kiến của cử tri để kịp thời phản ánh, kiến nghị, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân... Qua các cuộc tiếp xúc cử tri, HĐND các cấp tập hợp được nhiều ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri và kiến nghị gửi các cơ quan liên quan; một số địa phương đã làm tốt công tác theo dõi giải quyết kiến nghị của cử tri. Tại các cuộc họp HĐND với tinh thần dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, đề cao trách nhiệm, đã nâng cao chất lượng nội dung các cuộc họp, giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc trong Nhân dân; đưa các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào đời sống xã hội, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy.

- UBND huyện phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của huyện. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ quy chế dân chủ ở cơ sở có chuyên biến tích cực, ngày càng đi vào nề nếp. Đến nay, các xã đều có tổ chức công đoàn. Hàng năm 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức; các Doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đều tổ chức hội nghị người lao động.

- Các phòng, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, giảm thủ tục hành chính, phân công rõ trách nhiệm từng người; quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông” tại UBND các cấp; thời gian giải quyết được rút ngắn, mang lại sự hài lòng cho công dân.

** Việc thể chế hóa chủ trương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”*

- Đảng bộ huyện xác định “Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh”, “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp”.

- Chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội phát huy các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh; xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 19/10/2017 của Ban Bí thư về ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực tiếp Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thực hiện tốt Quy chế số 06-QC/TU, ngày 04/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

về “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh”⁸.

3. Công tác phối hợp thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội

- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu với Huyện ủy 4 huyện biên giới về củng cố hệ thống chính trị cơ sở tại các xã biên giới. Qua đó cán bộ Biên phòng được tăng cường đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các xã biên giới tổ chức triển khai tốt cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, cán bộ Biên phòng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương sắp xếp cán bộ đảm bảo đúng quy trình, tổ chức biên chế và hợp lý giữa các thành phần dân tộc. Thông qua hoạt động của cán bộ Bộ đội Biên phòng tăng cường về các xã, hoạt động của hệ thống chính trị các xã biên giới có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. việc cụ thể hóa xây dựng và triển khai nghị quyết, chương trình công tác của xã phù hợp, hiệu quả hơn; tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã được nâng lên; đoàn kết nội bộ được củng cố.

- Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đoàn KT-QP 356 và Huyện ủy Phong Thổ⁹ với nhiều nội dung: Phối hợp trong thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa bàn; củng cố thể trận quốc phòng, an ninh. Phối hợp thông báo, trao đổi các thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã trong Khu kinh tế - quốc phòng Phong Thổ; nội dung về các chương trình, dự án bắt đầu triển khai trên địa bàn khu vực biên giới; quản lý đất quốc phòng. Phối hợp thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tham

⁸ Kế hoạch số 231-KH/HU, ngày 28/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thực hiện Quy chế số 06-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh” (Năm 2021 tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy; Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân xã Tung Qua Lin; Năm 2022 tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy; Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân xã Lán Nhi Thành. Năm 2023 tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND với nhân dân xã Nậm Xe).

⁹ Quy chế số 03-QC/DDU-HUPT, ngày 13/11/2020 về phối hợp giữa Đảng ủy Đoàn kinh tế - quốc phòng 356 và Huyện ủy Phong Thổ giai đoạn 2020-2025. Việc thực hiện Quy chế đã đạt được một số kết quả nổi bật như: phối hợp với các lực lượng xuống nắm địa bàn và vận động Nhân dân được 280 buổi với trên 7.900 lượt người tham gia; tặng quà cho gia đình nghèo và học sinh trên địa bàn với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng; phối hợp với Ban chỉ đạo Phổ cập giáo dục huyện, cấp ủy chính quyền địa phương mở 8 lớp học xóa tái mù chữ với 210 người học; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.394 người dân với tổng trị giá 245 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, các nhà tài trợ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, bàn giao nhà ở đồng đội, nhà ở cho các hộ nghèo, xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi, tặng quà cho nhân dân và học sinh trên địa bàn với tổng giá trị trên 3 tỷ đồng; tiếp tục triển khai các dự án trong khu Kinh tế - Quốc phòng...

gia cùng địa phương tổ chức tốt đời sống vật chất, tinh thần, văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc; bảo vệ môi trường sinh thái theo quy định của pháp luật. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Khu kinh tế - quốc phòng Phong Thổ vững mạnh toàn diện.

- Ủy ban Nhân dân huyện Ban hành Quy chế phối hợp công tác số 199/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ, ngày 23/01/2017 của HĐND - UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ nhiệm kỳ 2016-2021; tiếp tục xây dựng Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026¹⁰ Công tác phối hợp được triển khai trên nhiều lĩnh vực, nhất là việc phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia phát triển sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương. Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở làm tốt công tác hòa giải cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện tốt phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Phối hợp tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh. Phối hợp tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông; phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh, huyện. Hàng năm phối hợp xây dựng, triển khai, thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp của Ban Dân vận Huyện ủy - UBND huyện Phong Thổ về công tác dân vận góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền.

4. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo

- Công tác Dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn trong nhiệm kỳ 2020-2025 luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Công tác tuyên truyền các văn bản về công tác dân vận luôn được triển khai kịp thời, rộng rãi đến cơ sở. Thực hiện nghiêm túc việc sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận theo quy định. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện về vị trí, vai trò công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận

¹⁰Số 01/QCPH-UBND-MTTQ-LĐLĐ-HPN-HND-HCCB-HĐTN, ngày 23/3/2022 về phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Liên đoàn lao động huyện, Hội liên hiệp hội phụ nữ huyện, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh huyện, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện .

trong tình hình mới; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát về công tác dân vận ngày càng được chú trọng; các cuộc kiểm tra, giám sát trên cả các lĩnh vực công tác dân tộc, công tác tôn giáo, việc thực hiện Quy chế dân chủ và công tác dân vận nói chung trên địa bàn.

4.1. Kết quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

- Công tác lãnh, chỉ đạo, thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị các cấp chủ động phối hợp xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Công tác dân vận đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào các dân tộc thiểu số nhất là, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa; đời sống vật chất tinh thần của đồng bào không ngừng được cải thiện, đồng bào các dân tộc luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lao động, sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; nhân dân các dân tộc tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030¹¹.

4.2. Kết quả công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo

- Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra bình thường và ổn định, cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật, hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo. Đồng bào sinh hoạt tôn giáo đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Huyện ủy chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày

¹¹ Tiếp tục đảm bảo duy trì an ninh lương thực, nhất là diện tích lúa gạo với diện tích 4.623,3ha⁹; triển khai trồng mới và chăm sóc 754,2ha cây chè, 584,27ha cây Mắc ca; duy trì 1.360,1ha cây cao su; tập trung phát triển và chăm sóc 3.898ha cây ăn quả (trong đó: Chuối 2.551,89ha, Chanh leo 77,5ha, Xoài 445,6 ha, Lê 360ha, nhãn 65ha....), mở rộng phát triển rau, hoa, củ quả (địa lan 62.497 chậu, dong riềng 377,3ha, 419ha cây Khoai sọ....); trồng mới 105ha cây Mía theo hướng liên kết. Tập trung duy trì 1.038ha cây thảo quả, 404,24 ha cây sa nhân; đồng thời phát triển 17,939ha cây Sâm Lai Châu; ngoài ra thực hiện bảo tồn vùng khoảng 8.000 cây Chè cổ thụ trên địa bàn huyện. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ phát triển rừng. Duy trì hoạt động khai thác các nhà máy thủy điện đã vận hành, thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có tiềm năng, lợi thế. Tổ chức lồng ghép, huy động các nguồn vốn để duy trì 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (IX) về công tác tôn giáo; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tôn giáo¹²; Ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn tà đạo, đạo lạ” trên địa bàn huyện; Tổ chức Hội nghị Trưởng bản, người uy tín, trưởng điểm nhóm các xã, thị trấn, lòng ghép tuyên truyền phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác biên giới và các văn bản pháp luật khác.

- Tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện ổn định; đồng bào sinh hoạt tôn giáo cơ bản chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo; không có vụ việc phức tạp phát sinh liên quan đến hoạt động tôn giáo; không có sự tranh dành tín đồ, chuyển đổi giữa các hệ phái tôn giáo.

5. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; đa dạng hóa hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân

- Hằng năm, Huyện ủy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác Mặt trận thực hiện tốt nhiệm vụ: Thông báo nhiệm vụ trọng tâm hằng năm của các đoàn thể, công tác lãnh đạo; chỉ đạo công tác Đại hội của các đoàn thể theo nhiệm kỳ; chỉ đạo việc tổ chức các ngày Hội đại đoàn kết các dân tộc, hội thi Nhà nông đua tài, Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi; chỉ đạo công tác tuyên truyền tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể tham gia giám sát, phản biện xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh,...

- Hàng tháng, hàng quý đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trực tiếp chủ trì hội nghị giao ban giữa lãnh đạo các Ban Đảng, MTTQ và các đoàn thể; đặc biệt trong năm 2022, 2023, Thường trực Huyện ủy tổ chức các buổi làm việc với Ban Thường vụ các đoàn thể để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, đồng thời định hướng nhiệm vụ công việc cần thực hiện trong thời gian tiếp theo.

- Công tác quy hoạch cán bộ làm công tác Mặt trận, công tác đoàn thể được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, cũng như đưa những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi quy

¹² Đề số 07 -ĐA/TU, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2023.

hoạch. Quy hoạch quy đảm bảo công khai, dân chủ, đạt mục đích, yêu cầu. Quy hoạch cán bộ cấp huyện và cơ sở đủ về số lượng; chất lượng quy hoạch cán bộ được nâng lên; cán bộ trong quy hoạch, có phẩm chất, năng lực, đồng bộ về cơ cấu, có tinh kế thừa, phát triển, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn và hằng năm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với chức danh và vị trí việc làm. Đội ngũ cán bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đa số có tinh thần học tập để nâng cao trình độ, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Công tác kiện toàn, sắp xếp cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6. Việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và quan tâm chăm lo đời sống của Nhân dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại, tiếp xúc với Nhân dân, giải quyết kiến nghị của Nhân dân và xử lý các vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống Nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện thực hiện tốt vai trò đại diện luôn quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Nhân dân đã phát huy tính dân chủ, thông qua đại biểu HĐND, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tại các kỳ họp hàng tháng của HĐND, UBND. Các cấp ủy đảng, chính quyền thông qua các kỳ họp HĐND, UBND, tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn, thôn bản, khu dân cư đã lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân và thực hiện công khai những nội dung để nhân dân biết như Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình đầu tư và thứ tự ưu tiên, tiến độ thực hiện; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết và phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư trên địa bàn; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức cấp xã; phương thức và kết quả bình xét hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, trợ cấp xã hội, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết...

- Chính quyền các cấp tổ chức cho nhân dân bàn bạc và quyết định kế hoạch, biện pháp thực hiện các chủ trương của chính quyền trong việc huy động Nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng thôn, bản. Mặt trận và các đoàn thể nhân dân tại các kỳ họp hàng tháng của HĐND, UBND. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng có vốn do Nhân dân đóng góp hoặc nhà nước và Nhân dân cùng làm đều được Nhân dân giám sát. Nhân dân ngày càng được bàn và quyết định nhiều công việc liên quan đến đời sống của cộng đồng dân

cur đã phát huy được khả năng sáng tạo, tinh thần đoàn kết, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc¹³.

- Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính; nhất là thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, đối với các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến lợi ích của Nhân dân. Công khai minh bạch những quy định về các thủ tục hành chính để thuận lợi cho Nhân dân trong việc giải quyết công việc. Công tác tiếp dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Các ý kiến, kiến nghị của công dân được giải quyết theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy định, quy chế của Trung ương và Tỉnh ủy về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại với dân, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp định kỳ hàng tháng có lịch tiếp xúc dân tại trụ sở.

- Chỉ đạo củng cố Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng 17/17 xã, thị trấn với 167 thành viên, 170/170 tổ hòa giải với 937 thành viên; giám sát thực hiện chính sách, pháp luật; giám sát công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân của chính quyền cấp xã; giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn; thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở. Kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân đảm bảo kịp thời, khách quan, dân chủ và công bằng. Các tổ hòa giải đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân, chế độ tiếp xúc nhân dân định kỳ. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của Nhân dân về công tác quản lý, điều hành, về thái độ và phong cách làm việc của cán bộ, công chức. Giải quyết kịp thời những vấn đề Nhân dân phản ánh kiến nghị và những vấn đề bức xúc của Nhân dân. UBND huyện đã thành lập Ban tiếp công dân huyện do đồng chí Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện làm Trưởng ban và 01 đồng chí công chức phụ trách tiếp công dân; các xã, thị trấn đã bố trí 01 đồng chí lãnh đạo và 01 đồng chí công chức kiêm nhiệm thực hiện tiếp công dân. Qua tiếp xúc công dân đã giải đáp những yêu cầu, thắc mắc, chế độ chính sách và hướng dẫn công dân khiếu nại đến đúng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời, giúp các cấp, các ngành nắm bắt, hướng dẫn, xem xét giải quyết kịp thời những nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của công dân.

7. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; việc tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác dân vận.

¹³ UBND huyện ban hành công văn triển khai Quy chế mẫu thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn chế độ báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin”; kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719 giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn huyện Phong Thổ...

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân bám sát nhiệm vụ chính trị. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước¹⁴ góp phần tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận trong xã hội, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Phong trào "*Dân vận khéo*" được triển khai trên tất cả các lĩnh vực, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện đăng ký hơn 300 mô hình "Dân vận khéo" ở tất cả các lĩnh vực đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đồng thời duy trì, phát huy, nhân rộng những mô hình điển hình đã được đánh giá, công nhận ở những năm trước. Quá trình triển khai, thực hiện mô hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, trong đó việc xây dựng mô hình điển hình về "Dân vận khéo" được cơ sở thực hiện có hiệu quả gắn thực hiện 5 mục tiêu Kết luận số 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch của huyện đề ra đạt được một số kết quả nhất định¹⁵.

- Các cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục, làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm vững, nhất trí với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ công tác dân vận. Đẩy mạnh phong trào "*Dân vận khéo*" ở tất cả các lĩnh vực, tổ chức hội thi "Dân vận khéo" năm 2024 có 17/17 xã thị trấn và cấp huyện tổ chức Hội thi Dân vận khéo, qua cuộc thi tạo điều kiện cho các thí sinh tìm hiểu, học hỏi và giao lưu về thực hiện công tác dân vận ở cơ sở. Hàng năm tổ chức các hội nghị Trưởng bản, trưởng dòng họ, người cao tuổi và người có uy tín, từ năm 2020-2024 được 120 hội nghị với gần 11.000 lượt người tham dự.

¹⁴ Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", "*Nông dân thi đua sản xuất giỏi*" của Hội Nông dân; Phong trào thi đua "*Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà*", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc"; Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng các mô hình tổ sản xuất may mặc, bông vải sợi; Phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới" và "Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh" "*Thanh niên tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc*" của Đoàn Thanh niên; Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm kinh tế giỏi" "*Hội là tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên các thế hệ Cựu chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng*" của Hội Cựu chiến binh; Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo "Nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả" trong doanh nghiệp của Liên đoàn Lao động; Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" của Hội Chữ thập đỏ Thực hiện phong trào "*Dân vận khéo*" được nhân dân đồng tình ủng hộ.

¹⁵ Mô hình về Phát triển kinh tế, thay đổi tập quán lạc hậu, áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất có 13 mô hình. Mô hình Bảo tồn, phát huy văn hóa tốt đẹp các dân tộc, xóa bỏ tập tục lạc hậu có 13 mô hình. Mô hình Bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ an ninh, biên giới có 04 mô hình; mô hình "Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường và đảm bảo an ninh trật tự" đến nay đã có 53 mô hình; mô hình du lịch cộng đồng 05 mô hình (trong đó 02 mô hình được công nhận là Bản du lịch cộng đồng là Vàng Pheo, Sin Suối Hồ),...

III- ĐÁNH GIÁ CHUNG, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Ưu điểm và nguyên nhân

- Ưu điểm

Công tác Dân vận trong hệ thống chính trị trên địa bàn huyện luôn được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hằng năm các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh đều đạt và nhiều chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Công tác giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, dịch bệnh, cải cách hành chính, các hoạt động thể dục thể thao; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân cơ bản được quan tâm chỉ đạo thực hiện kịp thời. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và Nhân dân lao động về vị trí, vai trò công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới; trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể về đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Công tác dân vận chính quyền các cấp, dân vận trong lực lượng vũ trang có những đổi mới cả về nội dung và hình thức. Công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền, lực lượng vũ trang với Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được gắn kết chặt chẽ; các phong trào thi đua yêu nước được triển khai diện rộng, ngày càng có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực; công tác xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo thực hiện thường xuyên.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy được vai trò nòng cốt trong công tác dân vận, có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; kịp thời đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đoàn viên, hội viên và khắc phục dần bệnh thành tích, hành chính hóa. Một bộ phận không nhỏ Nhân dân đã có ý thức vươn lên, biết tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để tập trung chăn nuôi, sản xuất và phát triển kinh tế gia đình.

Công tác vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ngày càng được đẩy mạnh gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án “phát triển kinh tế các xã vùng cao biên giới giai đoạn 2016-2020” của huyện và thực hiện các đề án của tỉnh. Hướng dẫn, triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, tham gia xây dựng chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục có chuyển biến tích cực.

- *Nguyên nhân*

Huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, hướng dẫn của Ban Dân vận Tỉnh ủy; sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh; sự tích cực vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn và sự đồng thuận cao của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống chính trị các xã từng bước được củng cố, kiện toàn đi vào hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục được củng cố, kiện toàn về tổ chức, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên, đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, bám sát cơ sở.

2. Hạn chế và nguyên nhân

- *Hạn chế*

Một số cấp ủy đảng cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác dân vận có thời điểm còn chậm, nội dung chưa sát với tình hình của địa phương. Công tác tuyên truyền về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy các cấp về công tác dân vận có nội dung chưa được thường xuyên liên tục; công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết các cấp về công tác dân vận ở một số cơ sở chưa đạt yêu cầu. Việc triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn hạn chế, nhất là công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cây, con giống mới vào sản xuất còn hạn chế. Hoạt động của các mô hình Dân vận khéo chưa rõ nét, thiếu tính bền vững.

Việc triển khai thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại một số cấp ủy còn chậm; việc nắm tình hình nhân dân có việc, có thời điểm chưa kịp thời, còn lúng túng trong xử lý, giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay ở cơ sở, nhất là vấn đề dân tộc, tôn giáo. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số địa phương chưa được chú trọng, nội dung giám sát chưa sát với tình hình thực tế; công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, huyện của cấp ủy cơ sở còn hạn chế.

Kinh tế phát triển chưa đồng đều, chủ yếu sản xuất quy mô nhỏ, sản phẩm hàng hóa chưa nhiều; việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả trên địa bàn còn hạn chế. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu, chưa đồng bộ. Phát triển kinh tế một số xã vùng cao biên giới chuyển biến chưa rõ nét, việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại một số xã đạt chuẩn còn khó khăn; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhân tố phức tạp.

Hoạt động của Khối Dân vận của một số cơ sở còn hạn chế, việc nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội có lúc chưa được kịp thời; còn lúng túng trong công

tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền để xử lý giải quyết các vụ việc nảy sinh ngay ở cơ sở.

- *Nguyên nhân*

Năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy còn hạn chế nhất định, có mặt còn chậm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên còn chưa thực sự coi trọng công tác dân vận dẫn đến trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa cao. Công tác tham mưu, đề xuất cho cấp ủy trong hoạt động phong trào của MTTQ và đoàn thể ở cơ sở chưa mạnh, còn thiếu sự chủ động.

Sự chủ động trong phối hợp của một số cấp ủy Đảng các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác dân vận có lúc chưa thường xuyên, kịp thời; kinh phí hoạt động, chính sách đãi ngộ chưa đồng đều, khuyến khích được người làm công tác dân vận ở cơ sở. Lợi dụng vấn đề về công nghệ thông tin phát triển, một số đối tượng tăng cường tuyên truyền, kích động Nhân dân gây khó dễ cho đội ngũ cán bộ thực thi công vụ, nhằm trục lợi cho bản thân, đặc biệt liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất, đền bù đất, xây dựng các công trình... gây khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đời sống, kinh tế của một số đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện còn nhiều khó khăn; nguồn thu nhập chính của các hộ gia đình đồng bào các dân tộc chủ yếu là từ nông, lâm nghiệp; thường xuyên đối mặt với thiên tai như: Lũ quét, lũ ống, dịch bệnh, mưa đá, gió lốc... Kết cấu hạ tầng kinh tế được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt. Trình độ văn hóa không đồng đều; tỷ lệ người lao động được đào tạo nghề trong các dân tộc còn thấp; tỷ lệ hộ nghèo cao.

3. Bài học kinh nghiệm

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn chăm lo và bảo vệ lợi ích của Nhân dân với đồng viên nhân dân xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác cải cách thủ tục hành chính; tổ chức tốt việc tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

2. Chủ động quán triệt sâu rộng cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận để triển khai thực hiện. Nội dung và phương thức vận động nhân dân phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Kịp thời cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận thành chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện.

3. Công tác dân vận phải luôn gắn với công tác xây dựng, phát triển Đảng trong hệ thống chính trị. Thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, cán bộ làm công tác dân vận; đổi mới cơ bản, toàn diện, thiết thực đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới.

4. Linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức, tập hợp nhân dân vào các hình thức hoạt động thích hợp với từng đối tượng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

5. Chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận trong hệ thống chính trị để kịp thời uốn nắn những biểu hiện làm chưa đúng, chưa đủ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Đặc biệt quan tâm là những vấn đề liên quan đến dư luận xã hội, những bức xúc của Nhân dân.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

CÔNG TÁC DÂN VẬN NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, học tập, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2025-2030 gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương, đơn vị gắn với tích cực phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025 và hằng năm. Chú trọng công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo. Sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương, Tỉnh, Huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo.

2. Tiếp tục giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại của Nhân dân, tăng cường chỉ đạo và giám sát, tập trung vào những chủ trương, chính sách, nghị quyết có liên quan đến người dân, những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến sản xuất, đời sống, việc làm, thu nhập của nhân dân; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, thực hiện công tác dân vận của đại biểu HĐND các cấp. Triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ; nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, sâu sát cơ sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung chỉ đạo bảo vệ, phát triển rừng; xóa bỏ tập tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn; xây dựng thiết chế văn hóa ở thôn, bản; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Quyết định 310-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế dân vận của hệ thống chính trị; Hướng dẫn 03-HD/BDVTW, ngày 05/01/2023 của Ban Dân vận Trung ương về hướng dẫn các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động đối với đồng bào theo tôn giáo; Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Chấp hành TW về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số”; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) “về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận 69-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số các huyện biên giới đến 2025; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư về tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam; Quyết định số 1180-QC/HU, ngày 17/01/2022 về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu giai đoạn 2024-2030...

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân theo Quy chế số 06-SC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu. Nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kế hoạch số 101-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác dân vận.

5. Các lực lượng vũ trang tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, triển khai sáng tạo, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chú trọng vận

động nhân dân ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, biên giới tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán ma túy, buôn bán người, gian lận thương mại,... góp phần củng cố vững chắc “Thế trận lòng dân”, nâng cao cảnh giác trước âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong đó có phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu với Huyện ủy 4 huyện biên giới; Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Đoàn 356 và Huyện ủy Phong Thổ; Quy chế phối hợp số 01/QCP-UBND-UBMTTQ-LĐLĐ-HPN-HND-HCCB-HĐTN, ngày 23/3/2022 của UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phong Thổ; Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Huyện ủy với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

7. Tiếp tục chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát về công tác dân vận ở các chi, đảng bộ cơ sở./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu BCĐ huyện.



Nguyễn Văn Thanh